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รายงานการประชุมโรงพยาบาลสวา่งวีระวงศ ์
   คร้ังท่ี  9 / 2565                                                                                                                                                               

วนัท่ี  7  กรกฏาคม  2565 
         ณ  หอ้งประชุม ทองกวาว โรงพยาบาลสวา่งวีระวงศ ์

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1.นายสยาม   ประสานพิมพ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ประธานกรรมการ 
2.นางกมลรัตน์  วงษา  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ      กรรมการ  
3.จ.อ.กฤศ  กุลบุตรดี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      “ 
4.นส.นาคน้อย  นนทวี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ      “ 
5.นส.กฤติยา  เมฆวิมล  ทันตแพทย์ชำนาญการ       “ 
5.นายอภิสิทธิ์  บุญส่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ      “ 
6.นางธัญวลัย   ชว่งชิง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา    13.00 น. 
     
วาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  
 
- มติที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี  2   ติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2565  
 
          มติที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี  3  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

- ไม่มีเรื่องติดตาม 
 
o มติที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี  4  เรื่องที่จะประชุม      
4.1 สถานการณ์  การเงินการคลัง (CFO) 

 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นางธัญวลัย  ช่วงชิง  รายงานสถานการณ์การเงินการคลังคงเหลือ 
 

 ณ  7  กรกฏาคม  2565 
เงินสดคงเหลือทั้งสิ้น     27,825,968.26  บาท 
งบลงทุน         263,876.84    บาท 
เงินรับฝาก-ลูกข่าย      2,262,041.37     บาท 
คงเหลือเงินสดใช้ได้     25,300,050.05    บาท  
 
เจ้าหนี้การค้าคงเหลือ 19,224,701.09  บาท 
 ณ ปัจจุบัน  สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล  มีสภาพคล่องทางการเงิน FAI  อยู่ในระดับ  0 
 นางธัญวลัย  ช่วงชิง รายงานผลการดำเนินงานรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ตามเอกสารประกอบ 
สถานการณ์การเงินการคลังประจำเดือน มิถุนายน 2565 
 
รายงานค่าเสื่อม ปี 2565 
 
  70%  มี 7 รายการ รวมเป็นเงิน  960.725.17 บาท 

- ดำเนินการเรียบร้อยทุกรายการแล้ว     
 

o มติที่ประชุมรับทราบ  
งานบุคลากร 

- แจ้งมีบุคลากรจ้างเหมาบริการใหม่ 2 ท่าน 
o นส.ทรรศนีย์  ลาภมูล 
o นายเขษมศักดิ์  งามเนตร  ปฏิบัติงานตำแหน่งซักฟอก/ซัพพลาย 

- สสจ.แจ้งจัดสรรเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชาการพลเรือนสามัญ(เพ่ิมเติม) ณ 
1 เม.ย.2565 

o มติที่ประชุมรับทราบ  
 
 4.2  เรื่องแจ้งจาก ฝ่ายเภสัชกรรม 

 รายงานคงคลัง 
- คุณกมลรัตน์ วงษา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  

     - รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 
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     - รายงานมูลค่ารับสนับสนุนยาไตรมาส 3 
    

o  มติที่ประชุมรับทราบ 
 

 
4.3 เรื่องแจ้งจาก ฝ่ายทันตกรรม 
 

- รายงานผู้มารับริการประจำเดือน โดยแยกตามสิทธิการรักษา 
(ตามเอกสารแนบ) 

               
o มติที่ประชุมรับทราบ 

 
 

 รายงานความเสี่ยง RM (จากตู้แสดงความคิดเห็น) 
 

▪ ไมม่ีรายงานข้อร้องเรียน  
 

o มติที่ประชุมรับทราบ 
   
4.4 เรื่องแจ้งจาก กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

-  จ.อ.กฤศ  กุลบุตรดี  แจ้งรับการประเมินวัณโรค ทีม สคร.10
และสสจ. 

-  แจ้งมาตราการ การเปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ป่วยโควิท 
-  แจ้งสถานการณ์ไข้เลือดออก 

   
o   มติที่ประชุมรับทราบ 

 
4.5 เรื่องแจ้งจากฝ่ายยุทธศาสตร์และงานประกัน/IT. 

- สรุปผลรายได้จากการให้บริการหน่วย OPD สิทธิข้าราชการ,
ประกันสังคม,อปท.,สิทธิUC เฉพาะกายอุปกรณ์และส่งเคลม (ตาม
เอกสารแนบ) 

- รายงานสรุปผู้มารับบริการประจำเดือนมีทั้งสิ้น 4,231/13,242  ครั้ง 
▪ รายงาน sum adjRw 101.332  รายงาน CMI. 0.62      
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▪ Active Bad 16.03 % ผู้ป่วยใน 5 คน/วัน 
▪ จำนวนผู้มารับบริการเวรเช้า 87/บ่าย 18/ดึก 8 /

ราย/วัน 
▪ รายงานการส่งเคลมประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดย

รายงานแบบแยกสิทธิผู้ป่วย 
o ท่านประธานแจ้งขอให้ติดตามการเคลมค่ารักษาพยาบาลสิทธิUC โควิท ให้เป็น

ปัจจุบันและให้เร่งแก้ไขข้อมูลที่ติด VC โดยด่วน เนื่องจากเป็นรายได้จำนวนมาก
ของโรงพยาบาลที่ได้ให้บริการและสำรองจ่ายไปก่อนแล้ว 

 

• มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.6เรื่องแจ้งจากฝ่ายการพยาบาล 
     -  คุณนาคน้อย  นนทวี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รายงานผู้ป่วยโควิท 

Cohort ward  
                             -  สรุปผู้ป่วย ARI 
   -  รายงานอุบัติเหตุประจำเดือน มีรายงานอุบัติประจำเดือน   

-   รายงานการประชุมคณะกรรมการทีมประสานงานและสนับสนุนพัฒนา
คุณภาพ(ทีมFA) 

-  แจ้งกำหนดการอบรมประชุม HA.   
   ท่านประธานแจ้ง  ปีหน้าให้ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไปอัพเดทข้อมูลการพัฒนา
องค์กรเพ่ือจะได้มาพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นปัจจุบันต่อไป และต้องเป็นบุคคลที่ช่วยทำงานได้จริงๆ มีความ
มุ่งม่ันในการพัฒนางานและเสียสละ 

o มติที่ประชุมรับทราบ 
         
  4.7 เรื่องอ่ืนๆ 

 -  ท่านประธานแจ้งในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นี้ โรงพยาบาลสว่าง
วีระวงศ์จะจัดงานเลี้ยงพระทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเปิดโรงพยาบาล  โดยร่วมตัก
บาตรพระสงฆ์ 7 รูป เชิญท่านสสอ.และเครือข่ายร่วมงานด้วย 

 -  ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินขอเพ่ิมกล้องวงจรปิด ที่สามารถมองเห็นได้
ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพ่ือความปลอดภัยหากเกิดเหตุอันตรายขึ้น ณ บริเวณนั้นจะ
ได้มองเห็นเหตุการณ์ได้ทันเวลาและเป็นปัจจุบัน 

 
o มติที่ประชุมรับทราบ 
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ประธานแจ้งปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 
     
                (นางธัญวลัย  ชว่งชิง) 
                เลขานุการและผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 (นายสยาม   ประสานพิมพ์) 
       ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


